



## จดหมายข่าว

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ฉบับที่ ๙๐ ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

email : rongkat1@gmail.com http://www.rongkat.go.th/

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุ่งรักษาและต่อยอดตามแนวทางศาสตร์พระราชารัชกาลที่ ๙ "...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรบกวนรายได้..." ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒



# สาระน่ารู้ จากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

## พระราชบัญญัติ

### ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540



#### สิทธิขอดู (ตามมาตรา 11 แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

บุคคลสามารถขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ต้องการได้ โดยหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่จะขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตั้งเป็นข่าวสารที่มีอยู่แล้วและพร้อมจะให้ได้ มิใช่การต้องจัดทำรวบรวมขึ้นใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการประชุมครั้งที่ 2/2547 วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ได้มีมติในเรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐถือปฏิบัติดังนี้

กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานรัฐพร้อมจะจัดหาได้จะต้องดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ

กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมากหรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันจะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอทราบด้วย

#### สิทธิได้รับสำเนาและขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้โดยที่หน่วยงานของรัฐจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น



พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับเต็ม)

เพิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ  
ราชการไทยพร้อมให้ข้อมูล

# พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ข้อมูลทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมการบริการของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

**พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐** ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 1) ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 2) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย และ 3) คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

## ความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้มีความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินการของรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นอกจากนี้สิทธิได้รับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะยังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ(มาตรา 41 และ 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ สาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

**“ ข้อมูลข่าวสาร ”** หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่า การสื่อความหมายนั้น จะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูป ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การ บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ ปรากฏได้

**“ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ”** หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

**“ หน่วยงานของรัฐ ”** หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีองค์กร ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

**“ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ”** หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

**“ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ”** หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของ ผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่น ที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

เลขที่ 159 หมู่4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทร. 054-542886 ,054-625267

แจ้งเหตุเดือนสาธารณภัย 054-626199